

UBND HUYỆN QUỖ CHÂU
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
DÂN SỐ & PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 233/BCĐ

Quỳ Châu, ngày 06 tháng 7 năm 2021

V/v hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm
Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 133/CCDS ngày 01/7/2021 của Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh Nghệ An về hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2021. Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Quỳ Châu hướng dẫn Ban chỉ đạo công tác dân số các xã, thị trấn tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017.

- Tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam và các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác dân số trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2021 phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể; nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tùy tình hình thực tiễn của từng địa phương để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

1. Tổ chức các sự kiện truyền thông trọng điểm trên kênh truyền thông đại chúng để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD, nâng cao chất lượng dân số.... nhằm góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức cung cấp sách mỏng, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề ở cấp xã và cơ sở dưới mọi hình thức, đảm bảo phòng chống dịch covid-19.

3. Lựa chọn phương thức phù hợp để triển khai các loại hình cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD cho các nhóm đối tượng đích. Hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid đối với việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGD của nhân dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

III. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Định hướng nội dung tuyên truyền Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc

Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện gửi định hướng nội dung tuyên truyền Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (phụ lục 1 - kèm theo)

Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2021, sẽ được BCD công tác Dân số và phát triển huyện gửi đến các đơn vị ngay sau khi Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam ban hành.

2. Nội dung

- Tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số và phát triển trong thời gian tới như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch, đề án về công tác dân số và phát triển đã được Tỉnh ủy - HĐND – UBND tỉnh phê duyệt và ban hành.

- Tăng cường tuyên truyền lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; lợi ích của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Thực hiện tốt các quyền và chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục (SKTD) cho phụ nữ và TN/VTN; tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về

giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); sức khỏe bà mẹ, trẻ em; chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng; tác hại của tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; phòng chống các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. Đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về một số nội dung trọng tâm Ngày Dân số Thế giới 11/07/2021 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã cung cấp.

- Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay; tuyên truyền về tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại các vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

Phụ lục 2 - kèm theo.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Cấp huyện:

1.1. Trung tâm Y tế các huyện căn cứ vào các nội dung hướng dẫn của tỉnh, chủ động tham mưu BCD công tác Dân số & Phát triển huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới.

1.2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các ban ngành tại địa phương tuyên truyền các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

1.3. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với các nội dung, thông điệp và chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7.

1.4. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương các thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình do Trung ương sản xuất và gửi mẫu cho địa phương.

3. Cấp xã, thị trấn:

- Tổ chức các hoạt động để hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7 thiết thực, hiệu quả. Nhất là hoạt động thăm khám người già; chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, vị thành niên - thanh niên... đảm bảo phòng chống covid-19.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ đề ngày dân số thế giới qua hệ thống phát thanh xã, thị trấn; facebook...

- Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính liên thôn, liên xã nhằm hưởng ứng ngày dân số thế giới với nội dung, thông điệp kèm theo hướng dẫn này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Quỳnh Châu, đề nghị Ban dân số và phát triển các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, tổ chức triển khai và báo cáo kết quả hoạt động về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển (Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Châu) trước ngày 1/8/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục dân số-KHHGD tỉnh; (bc)
- Thành viên BCD;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Lưu: VT BCD.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Lê Thanh Hà

Phụ lục 1

Định hướng nội dung tuyên truyền Ngày Dân số Thế giới 11/07/2021 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (Do Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam ban hành)

Quyền và lựa chọn là câu trả lời: Dù là bùng nổ hay suy giảm dân số, giải pháp với tỷ suất sinh luôn nằm ở việc ưu tiên cho sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản của tất cả mọi người.

Trong năm COVID thứ hai, một số nước trên thế giới đang phục hồi từ suy thoái do đại dịch gây ra, trong khi những quốc gia khác vẫn đang phải vật lộn trong cuộc chiến chống Corona vi-rút bởi việc tiếp cận vắc-xin đối với họ vẫn là một hiện thực xa vời và chết chóc.

Đại dịch đã làm tê liệt hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Một mặt, những người có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trì hoãn việc sinh con trong thời điểm bất ổn về tài chính và khủng hoảng. Mặt khác, gián đoạn trong việc cung cấp các phương tiện tránh thai cộng với lệnh phong tỏa cách li dự kiến sẽ làm gia tăng mạnh mẽ số ca mang thai ngoài ý muốn của nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. Theo một nghiên cứu của UNFPA thực hiện vào hồi tháng 3, ước tính 12 triệu phụ nữ đã gặp gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Đại dịch cũng đã làm lộ rõ và trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng giới. Cụ thể, bạo lực giới tăng cao trong giai đoạn phong tỏa; nguy cơ diễn ra nạn tảo hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ cũng tăng theo do các chương trình xóa bỏ những thực hành có hại bị gián đoạn. Một số lượng lớn phụ nữ đã phải rời bỏ lực lượng lao động vì những công việc trả lương thấp mà họ thường làm đã bị cắt giảm, kèm theo sự gia tăng trách nhiệm chăm sóc con cái khi trẻ em phải học tập từ xa cũng như chăm sóc người cao tuổi mất khả năng đi lại. Hiện thực này gây bất ổn tình hình tài chính của phụ nữ, không chỉ trong hiện tại mà còn trong dài hạn.

Trước bối cảnh trên, nhiều quốc gia đã thể hiện mối quan ngại ngày càng tăng về việc thay đổi tỷ suất sinh. Trước đây, những cảnh báo liên quan đến tỷ suất sinh đã dẫn đến những vi phạm quyền con người. Tại các khu vực có dân số tăng, những biện pháp chính sách tiêu cực có thể là các chương trình kế hoạch hóa gia đình cưỡng bức và triệt sản. Trong khi ở những khu vực khác, việc tiếp cận biện pháp tránh thai lại bị hạn chế.

UNFPA khuyến cáo chống lại những biện pháp chính sách cực đoan, có thể gây hại nghiêm trọng nếu chúng vi phạm quyền, sức khỏe và quyền lựa chọn của con người. Thay vì thế, UNFPA kêu gọi ưu tiên sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản cho mọi người thông qua việc tiếp cận thông tin và dịch vụ trước sự

thay đổi về mức sinh và nhân khẩu học. Trong đại dịch, những gián đoạn trong cung cấp dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản lại càng trở nên trầm trọng hơn khi các dịch vụ này bị coi là không thiết yếu. Có những lo ngại rằng cuộc khủng hoảng đại dịch có thể bị lợi dụng như một cái cớ để hạn chế hoặc từ chối tạo điều kiện cho việc ra quyết định, quyền tự chủ, tự do đi lại, hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái. Dựa trên kinh nghiệm, UNFPA nhận thấy những biện pháp ứng phó chỉ tập trung vào mức sinh thường không hiệu quả. Ví dụ, hỗ trợ tài chính để khuyến khích sinh không hiệu quả ở các quốc gia có mức sinh thấp. Thay vào đó, những thay đổi về nhân khẩu học có thể mang lại cơ hội ứng phó toàn diện hơn, chẳng hạn thông qua hệ thống hỗ trợ gia đình và chăm sóc trẻ em kèm theo những nỗ lực đảm bảo mức độ bình đẳng giới cao hơn.

Cuối cùng, phụ nữ phải được trao quyền về giáo dục, kinh tế và chính trị để tự đưa ra những lựa chọn liên quan đến cơ thể mình và mong muốn sinh con của bản thân.

Chủ đề và góc nhìn

Vấn đề cung cấp liên tục các dịch vụ thiết yếu: Điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy kế hoạch hóa gia đình là một trong những dịch vụ y tế bị gián đoạn với quy mô lớn nhất trên toàn thế giới.

Tác động của đại dịch đến bà mẹ và thai nhi: Một đánh giá y tế phát hiện sự gia tăng về tỷ lệ tử vong mẹ và tỷ lệ thai chết lưu từ khi đại dịch nổ ra, theo đó tỷ lệ này chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia giàu và nghèo.

Tác động của COVID-19 đến phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật: Một đánh giá tác động về mức độ ảnh hưởng của đại dịch đối với việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, các quyền tự quyết định về thân thể mình của nhóm phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Bảo vệ quyền và phẩm giá của người cao tuổi: Đại dịch đã gây ảnh hưởng nặng nề đến những người cao tuổi. Tài liệu này đưa ra một chương trình chung giữa UNFPA, các cơ quan Liên Hợp Quốc khác và các tổ chức xã hội dân sự nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội.

Mức sinh và tình trạng già hóa dân số ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: Hiện vẫn còn quá sớm để xác định tác động của COVID-19 lên mức sinh ở khu vực này, tuy nhiên, báo cáo vẫn sẽ đề cập chi tiết đến các tác động có thể xảy ra đối với xu hướng, đặc điểm mức sinh và lựa chọn sinh sản. Tài liệu này phân tích tình trạng già hóa dân số trong bối cảnh tỷ suất sinh thấp.

Ứng phó với các thay đổi về nhân khẩu học tại Châu Âu và Trung Á: Tổng quan về Chương trình Phục hồi Nhân khẩu học nhằm giải quyết biến động dân số trong khu vực này.

Phụ lục 2**KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN**

(Kèm theo Hướng dẫn số 233 / BCD ngày //2021
của Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện Quỳnh Châu)

1. Nam giới có trách nhiệm chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nuôi dạy con cái.
2. Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn.
3. Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.
4. Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn.
5. Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng sẽ cho bạn cuộc sống khỏe mạnh.
6. Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của mỗi gia đình.
7. Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi.
8. Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
9. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
10. Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên
11. Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc
12. Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi – Chủ động thích ứng với già hóa dân số